



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ถกคกก.มาตรฐานฯสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร	แนวหน้า
2. รมว.เกษตรฯยกทัพส่งความสุขปีใหม่ร่วมจัด3กิจกรรมมอบให้เกษตรกร	แนวหน้า
3. 'อิทธิ'หาหรือทูตจีนดันส่งออกปศุสัตว์	แนวหน้า
4. 'อัครา'เผยมีแผนยกระดับประมงพื้นบ้าน	เดลินิวส์
5. ธ.ก.ส.ลดภาระหนี้สินเกษตรกร ช่วยแก้หนี้เสีย-คืนเงินคนชำระดี	ดอกเบี้ยธุรกิจ
6. "อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สหกรณ์...	ไทยโพสต์
7. ธ.ก.ส.เพิ่มศักยภาพลูกค้ายกกลุ่มสหกรณ์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายธุรกิจ	แนวหน้า
8. 'อภัย'ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	แนวหน้า
9. ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มทางเลือกการทำเกษตร	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. โดนแล้วล็อตแรก"ทุเรียนไทย"ส่งไปจีนถูกปฏิเสธเพราะไม่มีผลlabตรวจสอบสารBY2	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. รายงาน: ส่งออกไทยปี 68 เผชิญภัยภัยท้าทาย สงครามการค้า-ขัดแย้ง...	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

# 'นฤมล' ถกคกกก.มาตรฐานฯ สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิฤโยธินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2567 ว่า ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่นานาชาติให้ความสำคัญ จึงต้องสร้างระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่นำมาใช้อ้างอิง สนับสนุนการเจรจาโดยเฉพาะการทำความตกลงยอมรับความเท่าเทียมกันระหว่างไทยกับคู่ค้า และเป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า ปัจจุบันมีมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งสิ้น 417 เรื่อง แบ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป 407 เรื่อง และมาตรฐานบังคับ 10 เรื่อง

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ทบทวนมาตรฐานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดขั้นตอน อีกทั้งมอบหมายกรมวิชาการเกษตร และหน่วยเฉพาะกิจพัฒนาตราช บูรณาการดำเนินงานหาแนวทางแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ถูกตีกลับ ให้ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ วางแผนร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย และผลักดันให้เกิดการบังคับใช้มาตรฐานอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 1.ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตร สำหรับมาตรฐานทั่วไป (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวม และโรงคัดบรรจุ เป็นมาตรฐานบังคับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 2.กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป (ฉบับที่) พ.ศ. ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน มกษ. 9055-2562 (GAP เกลือทะเล) 3.กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่) พ.ศ. ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานบังคับ มกษ.6413-2564 (ปางช้าง) และ มกษ.9070-2566 (ตรวจและรับผลทุเรียน)

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 6 เรื่อง และประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศ ได้แก่ 1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีปลอดการเผาสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง 2.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มผำเพื่อเป็นอาหาร 3.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มผำเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 4.สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (ทบทวน) 5.สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (ทบทวน) และ 6.การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 1 : พืช (ทบทวน)

## รมว.เกษตรฯยกทัพ ส่งความสุขปีใหม่ ร่วมจัด3กิจกรรม มอบให้เกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2568 ผ่าน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก “มอบของขวัญให้เกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” อาทิ โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567 วงเงิน 2,553 ล้านบาท แจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดีฟรี 12,000 ราย ฯลฯ กิจกรรมที่ 2 “เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรฯ มี 2 ส่วน ดังนี้ 1.เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี ลดค่า

บริการในช่วงเทศกาล ได้แก่ เชื้อนกักเก็บน้ำ เช่น เชื้อนแควน้อย จ.พิจิตรโลก สัน เชื้อนอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี เชื้อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เป็นต้น 2.เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมในวันหยุดช่วงเทศกาล บริการจุดพักรถ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชมภูมิทัศน์ และศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร อาทิ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว ให้เข้าชมพันธุ์ข้าว แปลงแสดงพันธุ์ข้าว พร้อมถ่ายรูปกับจุดเช็คอิน เปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า 40 แห่ง ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมส่งท้าย “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” จัดหาสินค้าดี มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร เช่น ไข่ไก่ราคาถูก เนื้อโคขุน ผักผลไม้โครงการหลวง พร้อมบริการจัดกระเป๋าของขวัญผ่านช่องทางต่างๆ



## 'อิทธิ'หาหรือทูตจีนดันส่งออกปศุสัตว์

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าหารือกับ นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ และกรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการยก

ระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความอยู่ดีกินดี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบถึงความสำคัญของนโยบายของรัฐบาลและเล็งเห็นถึงศักยภาพของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคเพื่อการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมาก่อนแล้ว จึงมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้การผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สำเร็จ อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งต่อไป พร้อมทั้งได้แจ้งความ

ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of China หรือ GACC) ในเรื่องดังกล่าว และยืนยันว่าจะสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ขอความอนุเคราะห์เอกอัครราชทูตฯ ในการติดตามความคืบหน้าเรื่องการขอต่ออายุสถานผลิตและประกอบการเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง ปลาแป้นและอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติให้ต่ออายุจาก GACC ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าในการทำการค้าสินค้าปศุสัตว์ทั้งสองฝ่ายต่อไป



หารือ : นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญฯ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลักดันการส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปจีน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ

## 'อัครา'เผยมีแผนยกระดับประมงพื้นบ้าน

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่เยี่ยมชม การซื้อขายสัตว์น้ำของตลาดชิงปลาบ้านใน ยาง ณ ตลาดชิงปลาบ้านในยาง ต.สาธิต อ.กลาง จ.ภูเก็ต ว่า ตลาดดังกล่าวเป็น ตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าประมงที่จับได้จาก เรือประมงพื้นบ้าน สัตว์น้ำมีความสดใหม่ ปลอดภัย ในส่วนของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม การผลิตด้านการประมง ในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และแผงปลาสำหรับ ขายสัตว์น้ำ และข

ประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการ ประมงสนับสนุนการท่องเที่ยวกับกลุ่มชาว ประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมประมง มีแผนการดำเนินงานในการ ให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถยกระดับ มาตรฐานการจำหน่ายสัตว์น้ำให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้ตลาดขายสัตว์น้ำ "ตลาดชิงปลา" เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตลาดชิงปลาหาดในยาง เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาชีพประมงอย่าง ยั่งยืน.



# ธ.ก.ส.ลดภาระหนี้สินเกษตรกร ช่วยแก้หนี้เสีย-คืนเงินคนชำระดี

ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรลูกค้าด้วย 2 มาตรการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน กลุ่มลูกหนี้ NPLs พร้อม 3 สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำหนุนทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ รับช่วงต่ออาชีพครอบครัว ทั้งคืนกำไรให้ลูกค้าที่ชำระหนี้ใกล้กำหนดหรือตรงตามกำหนด

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ธ.ก.ส. พร้อมมอบของขวัญพิเศษ เพื่อส่งความสุขและมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้วยการจัด 2 มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้สิน สนับสนุนการฟื้นฟูศักยภาพทางการเงิน และการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ได้แก่ มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เรือ่ร้าง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่สถานะเป็นหนี้ NPLs ทุกสัญญา หรือมีต้นเงินเป็น NPLs มากกว่า 75% ของต้นเงินคงเหลือ หรือเป็นลูกหนี้ NPLs ที่มีปัญหาหนี้เรือ่ร้างที่มีศักยภาพต่ำและไม่สามารถชำระหนี้ได้เสร็จสิ้น ได้แก่ เกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะ NPLs จะได้รับสิทธิพิเศษในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการ ดังนี้

1. ปลอดชำระต้นเงิน 3 ปี 2. อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875% ต่อปี) ตลอดอายุสัญญา แต่ไม่เกิน 20 ปี 3. ลูกหนี้จะได้รับการลดดอกเบี้ยรวมบัญชี ไม่เกิน 70% ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่เข้ามามาตรการแล้วสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยขอเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้เป็น การชำระต้นเงิน 60% และดอกเบี้ย 40% (Care Pay 60:40) และเปลี่ยนสถานะ NPLs ให้เป็นหนี้ปกติได้ทันที โดยการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถและหลุดพ้นกับดักหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

“มาตรการจ่าย-ปิด-จบ” สำหรับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มี NPLs บุคคลธรรมดาในทุกประเภทสินเชื่อที่มีภาระหนี้สินคงค้างไม่เกิน 5,000 บาท ที่ลูกหนี้ต้องชำระบางส่วนของภาระหนี้ และปลดหนี้ส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขมาตรการ เพื่อไม่ทำให้เสียประวัติเครดิต แล้วจึงจะได้รับการยกดอกเบี้ยทั้งหมด เมื่อสามารถชำระได้ตามเงื่อนไข ทั้งนี้ ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวแต่ละราย สามารถเข้าร่วมมาตรการได้มากกว่า 1 บัญชี และลูกหนี้ต้องมียอดค้างชำระต้นหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดชำระ (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567) ซึ่งมีลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ารับมาตรการลดภาระหนี้จำนวนกว่า 19,000 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

อ่านต่อหน้า 11



ต่อจากหน้า 12

ธ.ก.ส.

ในขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. พร้อมคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาผ่านโครงการชำระดีมีโชค ปี 2567/68 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดหรือตรงตามกำหนดสัญญาเงินกู้ หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก อันเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อลูกค้าที่มาชำระหนี้ตามเงื่อนไขโครงการจะได้รับของขวัญ 1 ชิ้นทันที รวมมูลค่ารางวัลกว่า 40 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567-31 มีนาคม 2568 ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมุ่งผลักดันทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการต่อยอดและสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ให้เติบโตในธุรกิจเกษตรด้วยสินเชื่อที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen & Young Smart Farmer) วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับทายาท



# ดอกเบ็ญธุรกิจ

Dokbia Turakij  
Circulation: 135,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดเงิน

วันที่: จันทร์ 13 - อาทิตย์ 19 มกราคม 2568

ปีที่: 32

ฉบับที่: 1667

หน้า: 12(ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 70.80

Ad Value: 106,200

PRValue (x3): 318,600

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.ลดภาระหนี้สินเกษตรกร ช่วยแก้หนี้เสีย-คืนเงินคนชำระดี

เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Added) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรุ่นใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก ไม่จำกัดวงเงินผู้ต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี และสินเชื่อแทนคุณ วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ทายาทเกษตรกรเข้ามารับช่วงต่อในการประกอบอาชีพต่อจากครอบครัว และมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาระหนี้สินและรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่กับครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้ ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.875% ต่อปี) ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 1% และปีที่ 11 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2%

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การมอบของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณในครั้งนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้ก้าวไปข้างหน้า โดย ธ.ก.ส. พร้อมยินดีเคียงข้างเกษตรกรในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร (Funding) ผ่านสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี (Technology) โดยสนับสนุนการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต การพัฒนาตลาดและองค์ความรู้ (Knowledge and Marketing) ด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่าย พร้อมขยายตลาดไปสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Value Added) ด้วยการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ อันนำไปสู่การสร้างรากฐานให้เกษตรกรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ●



## “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง

วิทินฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย วีรภัทร เณรศาสตร์ สหกรณ์จังหวัดน่าน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด ผู้ปลูกสวนส้ม โดยได้ให้คำแนะนำ ซึ่งแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร การหาตลาดรองรับผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมโรงคัดแยกผลผลิตส้ม ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการสินค้าเกษตรชุมชน จังหวัดน่าน โดยมี ประธานกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ



## ธ.ก.ส.เพิ่มศักยภาพ ลูกค้ากลุ่มสหกรณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายธุรกิจ

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจระหว่าง ธ.ก.ส. และกลุ่มลูกค้าสหกรณ์ในภาคการเกษตรกว่า 300 แห่ง ช่วยให้เกิดการยกระดับและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร “Essence of Agriculture”

ภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สนับสนุนสมาชิก สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน : ก้าวสู่ ESG ด้วยสินเชื่อ” และ “การบริหารจัดการสหกรณ์ยุคดิจิทัล และการตลาดสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์” รวมทั้งเปิดพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งนำกลุ่มลูกค้าลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแปรรูปด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประหยัดพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมใน 9 หน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2568 ณ โรงแรมรามารีย์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร และโรงแรม เดอะชาयน์ พัทยา

## 'อภัย'ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการประมงแห่งชาติ

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3 /2567 ที่ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 20 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยมีนายพิชัย ชุณหทวาริ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญในที่ประชุม ดังนี้ 1.การเพิ่มวันทำการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ 2.ความก้าวหน้าการมอบอำนาจในการดำเนินคดีหมายเลขดำ ที่ ส.14/2567 ศาลปกครองกลาง และพิจารณาร่างคำให้การตามที่กรมประมงเสนอ

3.ความก้าวหน้าโครงการประมงรวมใจจ่ายระบบติดตามเรือประมงไทย (VMS) คนละครั้ง  
4.ความก้าวหน้าการตั้งคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล  
5.ความก้าวหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน และ 6. (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดการติดนกทะเลโดยบังเอิญ



## ยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มทางเลือกการทำเกษตร

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา เปิดเผยหลังเปิดกิจกรรม CSR “ปลูกป่า สร้างแหล่งน้ำ สมดุลระบบนิเวศ” บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทนมากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอความเร็วของน้ำ ทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร และแบบผสมผสาน นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการบุกรุกและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ และอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสัตว์ป่าในปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า กระทิง และสัตว์ที่สำคัญชนิดอื่น ๆ รวมถึงสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด ได้เข้ามา

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยรอบอ่างเก็บน้ำฯ มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นาดี และ 32 หมู่บ้านในอำเภอกบินทร์บุรี) ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว กรมชลประทานยังได้สนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำฯ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเศรษฐกิจ





ตามความต้องการของเกษตรกร พร้อมส่งเสริมการทำประมง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

นายไชยศ ทุมทองแก้ว เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 8 R หมู่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากธรรมชาติและน้ำฝนเพื่อทำการเกษตร ซึ่งบางครั้งมีน้ำไม่เพียงพอ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย แต่พอมีอ่างเก็บน้ำฯ ได้มีการส่งน้ำให้กับภาคการเกษตร จากที่เคยทำนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง และไผ่ตง ตอนนี้มีทางเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ปลูกพืชผักและสวนผลไม้ เพิ่มเติมได้อีกด้วย.





เกษตรวันนี้.....● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประกาศ รายชื่อข้าราชการสตรีผู้ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่เทพี  
คู่หาบเงิน ประจำปี 2568 ดังนี้ 1. น.ส.นันทิศา อารีเสวต  
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงาน  
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2. น.ส.ภัทร  
ถามล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....● สำหรับเทพีคู่หาบเงิน  
คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งรูปสมบัติ คือ ความเป็นกุลสตรี การแสดงมารยาทตาม  
ประเพณี เนื่องจากเทพีคู่หาบจะต้องเข้าพระราชพิธีพืชมงคล โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง  
เป็นเทพีคู่หาบเงินจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนเนื่องจาก  
ตำแหน่งเทพีนางหาบมีหน้าที่แบกคานหามกระบุงที่ใส่เมล็ดข้าวที่หนักกว่า 10  
กิโลกรัม ให้พระยาแรกนาไปรยเมล็ดข้าวลงยังลานแรกนา รวมถึงผู้ที่จะมาเป็นเทพี  
คู่หาบนั้น ยังต้องฝึกฝนทำนึ่ง ทำนัง รวมถึงการหมอบคานให้ถูกต้องตามแบบฉบับ  
ราชประเพณีโบราณดั้งเดิมมากที่สุด.....●

นายกะหล่ำปลี

# โดนแล้วล็อตแรก“ทุเรียนไทย”ส่งไปจีน ถูกปฏิเสธเพราะไม่มีผลlabตรวจสอบสารBY2



ศูนย์ข่าวศรีราชา – โดนแล้ว 1 ล็อต! ทุเรียนไทยส่งไปจีน ผ่านสนามบินหนานหนิง ถูกปฏิเสธการนำเข้าเพราะไม่มีผล lab ตรวจสอบสาร BY2 แบบ ขณะที่กรมวิชาการเกษตร เร่งแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และคุมเข้มโรงคัดบรรจุใช้สาร ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เพราะถูกระงับการส่งออก

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเมื่อช่วงเช้าวานเสาร์ที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ทุเรียนที่ส่งออกจากไทยไปประเทศจีนผ่านสนามบินหนานหนิง ได้ถูกปฏิเสธการนำเข้า เนื่องจากไม่มีผล lab สี Basic Yellow 2 แบบมากับสินค้า ซึ่งศุลกากรหนานหนิง ได้ประสานมายังสำนักงานทูตเกษตร ฝ่ายเกษตร กว้างใจ เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานในประเทศไทย

นอกจากนั้น General Administration of Customs of China (GACC) หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน ยังสั่งการให้ด่านศุลกากรจีนทุกแห่ง ปฏิเสธการนำเข้า ทุเรียนจากไทยหากไม่มีผล lab สี Basic Yellow 2 แบบมากับสินค้าทุกล็อตด้วย

มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีน ซึ่งได้ตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารของทุเรียนไทยที่นำเข้ามาประเทศจีน และพบปัญหาการใช้สารย้อมสีชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า “Basic Yellow 2” ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ลักษณะเป็นผงสีเหลืองใช้ในกราย้อมผ้า กระดาษ หนังสือสีทาบ้าน

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้สารนี้เป็น

สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B และทางการจีนกำหนดให้ทุเรียนทุกล็อตจากไทยที่ส่งออกไปจีนต้องแนบผลวิเคราะห์ Basic Yellow 2 และผลต้องไม่พบ และคำสั่งดังกล่าวให้มีผลทันทีวันที่ 10 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา

ขณะที่นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2568 โดยกำหนดมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ เช่น Basic Yellow 2 ในทุเรียนผลสดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ หากมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ต้องใช้ทั้งชนิดและปริมาณที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 หรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

ส่วนกรณีที่มีการตรวจพบโรงคัดบรรจุ ใช้สารห้ามใช้หรือมีสารห้ามใช้ในครอบครองจะถูกกระงับการส่งออก และนำไปสู่การยกเลิกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่า ทุเรียนมีการใช้สารห้ามใช้ ให้มีอำนาจสั่งให้โรงคัดบรรจุนำผลทุเรียนนั้นไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสุขอนามัยพืชหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กรมวิชาการเกษตร จะปฏิเสธการออกใบรับรองต่อไป.



# ส่งออกไทยปี 68 เผชิญโจทย์ท้าทาย สงครามการค้า-ขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์



## รายงาน

ภาวะการส่งออกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 น่าจะยังได้รับแรงส่งต่อจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 อย่างน้อยน่าจะมีมูลค่าราว 7.2 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1-2% แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงด้วย ซึ่งไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯแล้วจะเป็นอย่างไร ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.68 ต้องเร่งส่งออก เพื่อให้ทันกับเทศกาลตรุษจีน และช่วงถือศีลลอดที่มาเร็ว โดยมีสินค้าหมวดอาหารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าหลัก

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า คาคส่งออกของไทยในเดือน ธ.ค.67 ขยายตัวได้กว่า 4.5% เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการส่งออกในช่วงโค้งสุดท้าย ส่งผลให้การส่งออกทั้งปี 2567 ขยายตัวได้ 4.5-5% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

สำหรับเป้าหมายการส่งออกในปี 2568 กำหนดไว้กว้างๆว่าจะขยายตัว 1-3% เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงมาก ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความรุนแรงเรื่องสงครามการค้า ซึ่งต้องจับตาดูท่าทีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่หากต้องการให้ยอดส่งออกปี 2568 ขยายตัวได้ 2-3% ทุกภาค



ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยปี 2567 ถือว่าสอบผ่าน แต่ปี 2568 โจทย์ยากมากขึ้น ต้องทำงานร่วมกันอย่างหนักมากขึ้น สรท.ได้นำเสนอให้รมว.พาณิชย์ รับไปพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปี 2568 ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องได้แก่ 1.Trade War (Trump 2.0) ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าซึ่งอาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงไทย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดึงนักลงทุนกลับประเทศและมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจ

ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความร้อนแรง มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับประมาณการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 4 ครั้งเหลือ 2 ครั้งในปีหน้า แนวทางการลด/ยกเลิกความเข้มงวดของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ 2.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ เรื่องของการอ้างสิทธิเหนือ่านน้ำซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารในทะเลจีนใต้ ประกอบกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง และรัสเซีย-ยูเครนที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ 3.ค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวน จากปัจจัยภายในรวมถึงเงินเพื่อ



และนโยบายการค้าประธานาธิบดีสหรัฐฯ

4.ต้นทุนของผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น การปรับขึ้นค่าแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่ง ทิศทางราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงานในตลาดโลกมีความผันผวนจากความเสียหายหลายประการ 5.สถานการณ์การขนส่งทางทะเล สถานการณ์การระวางมีการปรับตัวสูงขึ้น จากการเร่งส่งออกตลาดไปยังสหรัฐฯ และปัญหาทะเลแดงที่ยังมีอิทธิพลต่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ สรท.มีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อภาครัฐดังนี้ 1.ผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงพาณิชย์รายไตรมาส เพื่อติดตามสถานการณ์ความผันผวนการค้าระหว่างประเทศ 2.เพิ่มเติมงบประมาณด้านการกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นทั้งในประเทศคู่ค้าหลักและตลาดเกิดใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการค้ารองรับการบิดเบือนตลาดจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรลุเป้าหมายส่งออก 2-3% ในปี 2568 การหวังกินบุญเก่าจากตลาดเดิมคงจะไม่ได้ต้องเร่งหาตลาดใหม่ พร้อมๆไปกับการรักษาตลาดเดิมไว้ เพราะปัญหาที่มีความซ้ำซ้อนเพิ่มมากขึ้น มีอุปสรรคจากการออกกฎระเบียบใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องของภาษี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เศรษฐกิจโลกปี 2568 มีแนวโน้มเติบโตระดับ 3% ท่ามกลางความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย เศรษฐกิจโลกปี 2568 จะมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มาตรการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯต่อจีนเป็น 60% และต่อประเทศอื่นประมาณ 10-20% ตลอดจนมาตรการตอบโต้ของ

บรรดาประเทศคู่ค้า เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เป็นต้นไปที่คาดว่าจะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการ อีกทั้งต้องติดตามความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินสหรัฐฯ

โดยเศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที 2.4-2.9% ขณะที่การส่งออกในปี 2568 จะขยายตัว 1.5-2.5% ต่ำกว่าปี 2567 ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำที่ 0.8-1.2% โดยเศรษฐกิจไทยยังอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลัก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 39.0 ล้านคน ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่จะทยอยในช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 2 และเฟส 3 รวมถึงมาตรการ Easy E-Receipt อย่างไรก็ดีจีดีพีไทยยังเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจากปัญหาเชิงโครงสร้างเช่น หนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 104% ของจีดีพีเมื่อรวมหนี้นอกระบบ เศรษฐกิจนอกระบบที่มีสัดส่วนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของจีดีพี และธุรกิจ SME ขาดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขัน ที่จะรับมือกับการตีตลาดของสินค้านำเข้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อาทิ พันเศรษฐกิจเข้าสู่ในระบบ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและก้าวทันกระแสโลกและลดอุปสรรคในการทำธุรกิจ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ และเติมเครื่องมือให้ SME ปรับตัวได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุม กกร.เห็นว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากมาตรการของภาครัฐที่จะทยอยในช่วงครึ่งแรกของปี ขณะที่ในช่วงครึ่ง

ปีหลังยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมทั้งมีมาตรการยกระดับรายได้ และ Safety Net ของครัวเรือนอย่างเป็นระบบ สอดรับกับมาตรการคูดัสน์ เราช่วยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างยั่งยืน

ส่วนหนี้นอกระบบในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญและมีความซับซ้อนจากการสำรวจโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า หนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 98,538 บาท หรือราว 13% ต่อจีดีพี ซึ่งทำให้หนี้ครัวเรือนในภาพรวมอยู่ที่ 104% ต่อจีดีพี โดยร้อยละ 40 ของครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบมีบทบาทเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม หนี้นอกระบบยังมีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่งเงินทุนฉุกเฉินสำหรับการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการจัดการกับปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า

นอกจากนี้ 30% ของครัวเรือนที่มีรายได้จากเศรษฐกิจในระบบ ยังต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การสร้างฐานข้อมูลลูกหนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ และสร้างความปลอดภัยในการจัดการปัญหาในระยะยาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับที่ประชุม กกร. มีความกังวลต่อแนวโน้มการค้าโลกที่คาดว่าจะมีผันผวนจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก ซึ่งอาจส่งผลให้มีการทะลักเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงควร



เร่งใช้มาตรการอื่นภายใต้ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2550 อาทิ มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) การตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-circumvention: AC) และมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) เพื่อให้การปกป้องผู้ประกอบการในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งควรพิจารณาปรับลดกรอบระยะเวลาการได้ส่วน ลดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับบทบาทของภาครัฐในการทำหน้าที่ยื่นเสนอแทนภาคเอกชน เพื่อให้การป้องกันสินค้าทุ่มตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้หลักการ Free & Fair ที่ส่งเสริมการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายสนั่นกล่าวถึงนโยบายลดค่าไฟฟ้าให้เหลือหน่วยละ 3.70 บาทว่า หากทำได้ถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้นักลงทุนตัดสินใจมาลงทุนที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งค่าไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเช่น เวียดนาม ที่มีค่าไฟถูกกว่า ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องความเสถียร และปริมาณไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอก็ตาม ขณะที่ไทยมีไฟฟ้าเพียงพอ และมีความเสถียร ถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้กร.เคยเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานหรือ กรอ.พลังงาน เพื่อวิเคราะห์ และหาวิธีถึงแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่ได้

รับตอบรับจากรัฐบาล

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ กล่าวว่า จากการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ในการติดตามผลงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ตามแนวทางของรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการประชุมได้มีประเด็นสั่งการสำคัญดังนี้ 1.ให้เร่งติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า สื่อสารประชาชนให้ทราบแนวทางของกระทรวงฯและแนวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 2.เรื่อง FTA ถ้าปิดจบได้มาก การค้าการลงทุนเราจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเราพยายามทำให้สำเร็จ มีเรื่องของ FTA ไทย-UAE ที่อยากดำเนินการให้สำเร็จ ซึ่งจะมีการลงทุนขนาดใหญ่จาก UAE เข้ามามากหลายเรื่อง โดยจะมีการร่วมมือกันในหลายระดับและจะเดินทางไป UAE เพื่อจะได้มีความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในเรื่อง ของ FTA Data Center และ Food Security

3.เตรียมการประชุม World Economic Forum (WEF) ที่ดาวอส จะไปเซ็นสัญญา FTA กับเอฟตา และจะมีประเด็นต่างๆเข้าไปร่วมเจรจาด้วย 4.เรื่อง Food Storage เพื่อแก้ปัญหา Food Security คลังอาหารของโลกให้กับประเทศต่างๆ เป็นทิศทางที่กระทรวงเร่งดำเนินการ 5.เรื่องเปิดเสรีข้าว ปลดล็อก/ปรับลด เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากให้เปิดเสรี เพื่อให้มีการแข่งขันมากขึ้น ไทยจะได้ส่งออกข้าวได้มากขึ้น มีการลดปริมาณสต็อกและยกเว้นธรรมเนียมให้รายย่อย โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมและแถลงอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 17 ม.ค.68

6.เรื่องการดูแลราคาสินค้าเกษตรในเรื่องมันสำปะหลังปีนี้ทางจีนมีการซื้อข้าวหน้อย แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อแล้ว ทำให้การส่งออกมันสำปะหลังไปจีนเริ่ม

ดีขึ้น และจะมีการเร่งรัดเพื่อนำไปทำอาหารสัตว์เพิ่มเติมให้ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น และจะมีการดำเนินการอีกหลายโครงการ ซึ่งกรมการค้าภายในได้เชิญชวนผู้ซื้อมันสำปะหลังจากจีนผ่านสถานทูตจีนประจำประเทศไทย จะมีการซื้อขายมันเส้นอีกประมาณ 300,000 ตัน จะช่วยพยุงราคามันสำปะหลังให้ดีขึ้น และจะช่วยดันราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นปีทองของสินค้าเกษตรต่อไป 7.เรื่องการปรับโฉม Thai SELECT ให้เทียบชั้น MICHELIN Star ยกระดับให้มีมาตรฐาน

8.แก้ไขปัญหาลินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้บริโภคของไทย ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าไหลเข้ามาในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องมีการจับนอมินีมากขึ้น 9.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล APP กระทรวงพาณิชย์ ครอบคลุมทุกกรมฯให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง ให้สะดวกและครอบคลุม เป็นตัวอย่างให้กับกระทรวงอื่นในการดำเนินการต่อไป

10.เรื่อง Thailandbrand ให้มี SME ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์ Thailand brand มอบให้ท่านปลัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ ให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ ซึ่งคนในอาเซียนมองสินค้าไทยเป็นสินค้าพรีเมียม อยากให้คนไทยมองสินค้าไทยเป็นพรีเมียมด้วย สินค้าเรามีคุณภาพสูงอยากให้ส่งเสริมใช้สินค้าไทยกันเยอะๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของไทยให้ได้รับการยอมรับอย่างสูง

โดยจากนี้จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมต่างๆ ซึ่งคนกระทรวงพาณิชย์มีความสามารถดีเยี่ยมอยู่แล้ว จะได้ไปกระตุ้นให้ทีมงานออกมาเยอะขึ้นให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น เราต้องการให้คนตัวเล็กเกษตรกรสามารถส่งออกข้าวได้

มากขึ้น โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดสัดส่วนผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลต่อไป และเฟสต่อไปจะอำนวยความสะดวกให้มาจดทะเบียนที่เดียว สามารถเป็นทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกผู้ประสงค์ประกอบธุรกิจค้าข้าวและการส่งออกข้าว จะได้ข้อสรุปภายในมีนาคมนี้ในเฟสแรก และถ้าเป็นไปได้ด้วยดีจะเปิดเสรีเลยในอนาคต ซึ่งนายภยเอกเห็นการทำลายการผูกขาดและเปิดเสรีในทุกด้าน